

# Tìm hiểu



## Tại sao tôi được kê đơn PAXLOVID?

Bạn đã được kê đơn PAXLOVID vì bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19 từ mức độ nhẹ đến trung bình và bạn có nguy cơ mắc bệnh nặng. Những người bị mắc bệnh COVID-19 nặng đôi khi phải nhập viện và thậm chí có thể tử vong. PAXLOVID có thể giúp ngăn chặn điều này xảy ra.

# BẮT ĐẦU ĐIỀU TRỊ NGAY

PAXLOVID hoạt động tốt nhất nếu bạn bắt đầu dùng trong vòng 5 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện và càng sớm càng tốt sau khi phát hiện ra rằng bạn bị mắc bệnh COVID-19.

## Làm cách nào để dùng PAXLOVID?

PAXLOVID bao gồm hai loại thuốc khác nhau: viên nén màu hồng chứa thuốc nirmatrelvir và viên nén màu trắng chứa thuốc ritonavir.

### Vào buổi sáng, hãy dùng:



2 viên nén màu hồng  
1 viên nén màu trắng

### Vào buổi tối, hãy dùng:



2 viên nén màu hồng  
1 viên nén màu trắng

## Bạn phải uống cả 3 viên cùng nhau mỗi lần để PAXLOVID phát huy tác dụng.

Đối với một số người, các hướng dẫn ở trên có thể khác. Thực hiện theo các hướng dẫn của bác sĩ dành cho bạn.



Bạn có thể dùng PAXLOVID cùng hoặc không cùng thức ăn.



Nuốt toàn bộ viên thuốc - không nhai, bẻ hoặc nghiền nát.



Dùng PAXLOVID trong 5 ngày, ngay cả khi bạn bắt đầu cảm thấy khỏe hơn.

## Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên dùng PAXLOVID?

- Bỏ qua những viên thuốc đó và uống số viên thuốc tiếp theo vào thời điểm đã định.
- KHÔNG dùng gấp đôi số viên thuốc cùng một lúc để bù lại số viên thuốc mà bạn đã bỏ lỡ.

## Tác dụng phụ của PAXLOVID

Giống như mọi loại thuốc, PAXLOVID có thể có tác dụng phụ. Hầu hết đều nhẹ và mang tính tạm thời. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ có thể cần chăm sóc y tế.

Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây làm bạn lo lắng:



Nôn mửa



Tiêu chảy



Đau đầu



Huyết áp cao



Đau hoặc yếu cơ



Thay đổi vị giác hoặc có vị kim loại trong miệng.



**Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng bất thường nào làm bạn lo lắng.**

## Trước khi điều trị bằng PAXLOVID

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn:



Có bất kỳ tình trạng y tế nào khác



Có vấn đề về thận hoặc gan



Đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, bao gồm bất kỳ loại vitamin hoặc thực phẩm bổ sung nào bạn mua mà không cần đơn từ hiệu thuốc, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe của bạn



Đang mang thai hoặc dự định có thai, đang cho con bú hoặc dự định cho con bú.

## Đang trong quá trình điều trị bằng PAXLOVID

Những điều bạn nên làm:

- ✓ Cho bác sĩ biết nếu bạn có thai hoặc đang cho con bú. **Bạn không nên cho con bú trong khi dùng PAXLOVID.**
- ✓ Bảo quản PAXLOVID dưới 25°C ở nơi khô mát, tránh ẩm, nhiệt hoặc ánh sáng mặt trời.

Những điều bạn không nên làm:

- ✗ Không ngừng dùng thuốc này hoặc thay đổi số lượng viên thuốc bạn dùng mà không kiểm tra với bác sĩ.
- ✗ Không đưa thuốc của bạn cho bất kỳ ai khác, ngay cả khi họ có tình trạng sức khỏe giống bạn.

**Bạn không thể dùng PAXLOVID với một số loại thuốc vì điều này có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc thay đổi cách thức hoạt động của PAXLOVID.**

Vui lòng thảo luận với bác sĩ nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ loại thuốc nào khác mà bạn hiện đang sử dụng.

## Để biết thêm thông tin về PAXLOVID



Hãy đọc [Tờ Thông Tin Về Thuốc Dành Cho Người Tiêu Dùng](#) hoặc yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ đưa cho bạn một bản sao



Truy cập [www.paxlovideducation.com.au](http://www.paxlovideducation.com.au)



Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào

**Thông tin này dành cho những người đã được kê đơn PAXLOVID. Thông tin này không thay thế thông tin mà bác sĩ cung cấp. Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn có bất kỳ lo lắng hoặc câu hỏi nào về việc dùng PAXLOVID.**

**VUI LÒNG TÌM KIẾM SỰ CHĂM SÓC Y TẾ NGAY LẬP TỨC NẾU BẠN CẢM THẤY TÌNH TRẠNG CỦA MÌNH ĐANG TRỞ NÊN TỆ HƠN HOẶC KHÔNG CẢI THIỆN.**

▼ Thuốc này cần phải theo dõi thêm. Điều này sẽ cho phép xác định nhanh chóng các thông tin an toàn mới. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn có thể gặp phải. Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho bác sĩ hoặc trực tiếp tại [www.tga.gov.au/reporting-problems](http://www.tga.gov.au/reporting-problems).



© 2022. Pfizer Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Logo PFIZER là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Pfizer Inc. [www.pfizer.com.au](http://www.pfizer.com.au). Thông tin y tế: 1800 675 229 [www.pfizermedicalinformation.com.au](http://www.pfizermedicalinformation.com.au). PP-PAX-AUS-0289. Tháng 10 năm 2022. PFIZ4536.